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 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ PHỔ CƯỜNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:     /BC-UBND                       Phổ Cường, ngày      tháng 7  năm 2021                                                                                  

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND xã 

khóa XII và những vấn đề đại biểu quan tâm đề xuất tại kỳ họp 

  (Những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc có liên quan đến cấp xã) 

   

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri do Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận 

TQVN xã Phổ Cường tổng hợp sau kỳ họp thứ 13, HĐND xã khóa XII và những 

vấn đề đại biểu quan tâm đề xuất tại kỳ họp, UBND xã Phổ Cường đã chỉ đạo các 

bộ phận có liên quan xử lý, giải quyết, kết quả cụ thể như sau: 

 * Cử tri thôn Lâm Bình kiến nghị:  

 1. Ý kiến ông Nguyễn Tấn Phát: 

  Đề nghị UBND xã có kế hoạch bê tông tuến đường Mỹ Trang - Lâm 

Bình(tuyến từ QL 1 đi nhà văn hóa thôn). 

 Trả lời: Tuyến đường Mỹ Trang - Lâm Bình - Phổ Vinh, UBND xã đã đưa 

vào quy hoạch, đầu tư xây dựng Bê tông trung hạn, giai đoạn 2020 – 2025, khi 

được UBND Thị xã phân bổ kinh phi phí UBND xã sẽ tổ chức thực hiện. 

 2. Ý kiến của ông Huỳnh Trung Việt: 

 - Đề nghị UBND xã có kế hoạch bê tông tuyến mương nội đồng từ Ao 

Vuông- tuyến đường Mỹ Trang - Lâm Bình. 

 Trả lời: Ý kiến trên UBND xã ghi nhận, UBND xã sẽ đề xuất với cấp trên, 

khi được phân bổ nguồn kinh phí sẽ triển khai thực hiện. 

 - Đề nghị UBND xã có kế hoạch quản lý diện tích mặt nước đầm Lâm Bình, 

không để tình trạng cơi nới bờ lô để sản xuất. 

 Trả lời: Nội dung trên UBND xã ghi nhận, thời gian tới UBND xã sẽ tiếp 

tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn cùng với các trưởng thôn kiểm tra, thống kê các 

hộ lấn chiếm diện tích mặt nước Đầm để canh tác. Sau đó UBND xã mời các hộ 

đến làm việc để yêu cầu các hộ trên không tiếp tục sử dụng diện tích chiếm dụng 

nhằm tích trữ nước phục vụ nước tưới cho số diện tích có trong quy hoạch. 

 * Cử tri thôn Xuân Thành kiến nghị: 

 1. Ý kiến của ông Phạm Hoài Điệp: 

 - Đề nghị UBND xã kiến nghị với các cơ quan chức năng cấp trên có kế 

hoạch mở rộng các cống tiêu thoát nước qua kênh N2 liệt sơn để trách ngập 

úng nhà dân phía trên kênh(đoạn tại xóm 1). 
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 Trả lời: nội dung kiến nghị trên, UBND xã cũng nhiều lần kiến nghị với các 

cấp có thẩm quyền. Đã được Công ty khai thác công trình Thủy lợi tỉnh và Phòng 

kinh tế thi xã tổ chức khảo sát. Nhưng chưa có kinh phí nên chưa thực hiện mở 

rộng các cống tiêu thoát nước qua kênh N2 liệt sơn để trách ngập úng nhà dân phía 

trên kênh. UBND xã sẻ tiếp tục kiến nghị trong thời gian đến. 

 - Đề nghị Trưởng thôn, UBND xã đăng ký các tuyến đường ngõ xóm trong 

thôn để nhà nước hỗ trợ xi-măng, sạn trong giai đoạn tới. 

Trả lời: Các tuyến đường ngõ xóm ở thôn Xuân Thành đăng ký xây dựng Bê 

tông nông thôn giai đoạn 2020 - 2025, UBND xã đã đăng ký với UBND Thị xã, 

UBND tỉnh. Khi được UBND tỉnh phân bổ Xi măng, UBND Thị xã phân bổ sạn thì 

UBND xã thông báo, để bà con tổ chức thực hiện bê tông các tuyến đường trên. 

2. Ý kiến của ông Lê Đức Thiện: 

- Những trường hợp tự ý trồng cây keo trên đất trồng cây hằng năm làm ảnh 

hưởng đến diện tích hoa màu xung quanh, UBND xã cần có biện pháp xử lý kiên 

quyết. 

Trả Lời: Nội dung ý kiến này UBND xã ghi nhận, trong thời gian đến 

UBND xã tiếp tục công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý các trường hợp này. 

- Di tích trường cháy Xuân Thành được tỉnh công nhận đã lâu nhưng 

đến nay vẫn chưa được đầu tư. 

Trả lời: Nội dung ý kiến này UBND xã ghi nhận và tiếp tục kiến nghị cấp có 

thẩm xem xét, giải quyết. 

- UBND xã cần ngăn chặn việc xử dụng máy đào để xới đất trồng cây trên 

diện tích đầu nguồn các hồ chứa nước vì sẽ làm bối lấp lòng hồ sau mỗ mùa mưa 

Trả lời: Vấn đề này UBND xã xin ghi nhận, trong thời gian đến UBND tăng 

cường công tác tuyên truyền, vân động người dân không tự ý múc, sục diện tích đất 

xung quanh lòng hồ. 

3. Ý kiến của ông Lê Văn Bường: 

Tuyến mươn tiêu qua hội trường thôn cần khai thông để thoát nước vào mùa 

mưa. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã kiểm tra và chỉ đạo cho trưởng thôn tổ 

chức phát dọn thông thoáng trước mùa mưa để việc thoát nước vào mùa mưa được 

thuận lợi. 

4. Ý kiến của bà Trần Thị Việt Hà: 

Đề nghị trưởng thôn, xã kiểm tra đoạn đường trước nhà ông Dưỡng, xóm 1 

rào lấn ra đường gây cản trở giao thông. 

Trả lời: UBND xã giao trưởng thôn Xuân Thành kiểm tra xử lý và báo cáo 

UBND xã. Hiện nay ông Dưỡng đã khắc phục và trả lại hiện trạng ban đầu. 
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5. Ý kiến của ông Lê Đức Thiện và ông Võ Kim Dũng: 

Việc giải quyết đơn cho công dân cần phải thực hiện đúng thời gian quy 

định. 

Trả lời: Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân UBND xã thực hiện 

dúng theo Luật giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên có một vài đơn thư 

có nội dung phức tạp, thời gian quá lâu nên việc xác minh, thu thập thông tin để 

giải quyết đơn cần nhiều thời gian. 

6. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Tự, Lê Chuyện, Trần Quỳnh, Phạm 

Hoài Điệp, Võ Kim Dũng:  

Việc giải quyết đơn của một số hộ dân liên quan đến rừng giông tranh chưa 

thỏa đáng, chưa làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. 

Trả lời: Liên quan đến giải quyết đơn rừng giông tranh. UBND xã đã tổ 

chức buổi làm, giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại của các ông (bà) và có báo 

cáo số 229/BC-UBND ngày 31/12/2020 về kết quả buổi làm việc theo đơn yêu cầu 

khẩn cấp của các ông (bà) có tên trên.  

* Cử tri thôn Thanh Sơn kiến nghị: 

1. Ý kiến ông Nguyễn Lộc Như: 

- Kế hoạch cho thuê đất công ích ở đồng Mừng Quân với những hộ đã hết 

thời gian miễn giảm theo hợp đồng, nay thực hiện hư thế nào? 

Trả lời: Những hộ đã hết thời gian miễn giảm theo hợp đồng, tại xứ đồng 

Mừng Quân, UBND xã sẻ mời làm hợp đồng thuê đất mới theo quy định. 

- Cần giải quyết dứt điểm một số trường hợp vi phạm đất rừng dự án KFW6. 

Trả lời: Vấn đề này UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp Hạt kiểm lâm Đức Phổ rà 

soát, kiểm tra các trường hợp vi phạm rừng dự án KFW6 để xử lý. 

2. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Ba: 

- Đề nghị UBND xã tiếp tục có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng cấp trên 

kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với bà Nguyễn Thị Xuân Phương ở 

thôn Thanh Sơn vì hồ sơ gửi đã lâu và ý kiến nhiều lần nhưng chưa được cơ quan 

chức năng trả lời. 

 Trả lời: Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ Võ Thị Xuân Phương được tỉnh 

trình cấp thẩm quyền (Ban Thi đua khen thưởng Trung ương) từ năm 2016. Từ đó 

đến nay, UBND xã đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có hồi đáp. UBND xã sẽ tiếp 

tục kiến nghị trong thời gian đến.  

 - Đề nghị UBND xã có kế hoạch khắc phục tuyến kênh tưới Huân Phong 

đoạn qua xóm 02 thôn Thanh Sơn 

 Trả lời: Nội dung ý kiến UBND xã ghi nhận, khi có nguồn kinh phí sẽ sửa 

chữa. 
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 3. Ý kiến của ông Hoàng Văn Tích: 

 - Đề nghị UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng của thị xã kiểm tra 

tuyến đường huyện Mỹ Trang - Phổ Khánh để xử lý những trường hợp lấn chiếm lề 

đường gây mất an toàn giao thông. 

  Trả lời: Nội dung này hàng năm UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, Ban 

ATGT xã ra quân phát quan và xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành 

lang ATGT. Trong thời gian đến UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã, ban ATGT 

xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. 

 4. Ý kiến của ông Phạm Ngọc Duy: 

 - Tuyến suối lớn(đoạn trên cầu Làng Nam) đã có một số vị trí nước tràn có 

nguy cơ làm lỡ bờ suối trong mùa mưa, đề nghị Trưởng thôn, UBND xã kiểm tra 

và có kế hoạch khắc phục. 

 Trả lời: Nội dung này UBND xã, trưởng thôn sẽ kiểm tra và khắc phục vào 

trước mùa mưa đến. 

 - Tuyến đường bê - tông nhà ông Mênh - nhà ông Tháo có một số đoạn bị sạt 

lỡ đất lề cần kiểm tra, khắc phục. 

 Trả lời: Nội dung này UBND xã khảo sát và phối hợp với đơn vị thi công đã 

khắc phục những đoạn bị sạt lỡ đất lề. 

 5. Ý kiến của ông Mai Oanh: 

 - Đề nghị UBND xã tiếp tục cho đăng ký làm đường ngõ xóm 

Trả lời: Nội dung ý kiến trên, UBND xã ghi nhận và đưa vào quy hoạch 

danh mục đầu tư làm đường bê tông theo danh mục thôn đã đăng ký, theo giai đoạn   

2021-2025 khi cấp có thẩm quyền chấp thuận, phân bổ xi măng, sạn. 

- UBND xã cần chỉ đạo Trưởng thôn Nga Mân, Thanh Sơn có kế hoạch khắc 

phục đường lên nghĩa trang nhân dân của 02 thôn. 

Trả lời: Tuyến đường lên nghĩa trang nhân thôn Nga Mân, Thanh Sơn bị 

xóa mòn vào mùa mưa lũ. UBND xã đã chỉ đạo Trưởng thôn Nga Mân và Thanh 

Sơn kiểm tra để  khắc phục tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. 

6. Ý kiến của ông Bùi Văn Trai: 

- Trại heo của ông Quang (chồng bà Ánh) gây ô nhiễm môi trường, đề nghị 

Trưởng thôn, UBND xã kiểm tra, xử lý. 

Trả lời: Qua kiểm tra trại chăn nuôi heo của ông Quang không còn chăn 

nuôi heo, nếu thời gian đến ông Quang tiếp tục nuôi heo gây ô nhiễm UBND xã sẽ 

kiểm tra xử lý theo thẩm quyền. 

7. Ý kiến của ông Võ Ngọc Vương: 



 5 

- Đường tránh cầu Ba Cô đi trên đường bê-tông của xóm, có nguy cơ đường 

bị hỏng do quá tải, đề nghị UBND xã làm việc với đơn vị thi công phải có cam kết 

khắc phục như hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra hư hỏng. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã làm việc với đơn vị thi công và đơn vị 

thi công cam kết khắc phục đoạn đường trên nếu bị hư hỏng. 

- Đường dây điện cao thế đi qua đất của ông, ông đã kiến nghị nhiều lần 

nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã ghi nhận, UBND xã đã có nhiều văn bản 

báo cáo UBND thị xã, Ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất biết và phối 

hợp với chủ đầu tư để có hướng giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa được giải 

quyết, vấn đề này UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan cấp trên để được 

giải quyết.  

8. Ý kiến của ông Trần Quân Lực:  

- Ông Hảo (nguyên cán bộ nhà máy đường Phổ Phong) trồng keo trên đất 

lúa, đề nghị UBND xã kiểm tra, thu hồi. 

Trả lời: Nội dung ý kiến của ông Hảo, UBND xã sẽ chỉ đạo các công chức 

chuyên môn kiểm tra và mời giải quyết theo quy định. 

- Cầu Rộc Ưa bị hư, UBND xã Cần kiểm tra, khắc phục. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã đi kiểm tra, khảo sát cầu đã bị hư hỏng, 

trưởng thôn đã chỉ đạo nhân dân khắc phục lưu thông tạm thời.  

- UBND xã cần có kế hoạch bê-tông hóa kênh nội đồng qua xóm 6. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã ghi nhận, khi có nguồn kinh phí UBND xã 

sẽ thực hiện. 

* Ý kiến của cử tri thôn Bàn Thạch:  

1. Ý kiến của ông Trần Đi: 

- UBND xã cần kiểm tra và xử lý những hộ trồng keo làm ảnh hưởng đến 

diện tích sản xuất hoa màu của hộ liền kề; nghiêm cấm trồng cây keo trên các tuyến 

suối, mương. 

Trả Lời: Nội dung ý kiến này UBND xã ghi nhận, trong thời gian đến 

UBND xã tiếp tục công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý các trường hợp này. 

2. Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Xã: 

- Ông Nguyễn Hiền có diện tích ruộng Nghị định 64 bị ảnh hưởng mở 

đường, đề nghị UBND xã xem xét hoán đổi cho ông ở vị trí khác. 
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Trả lời: Trước khi triển khai thực hiện dự án mở đường, UBND xã cùng với 

Ban quản lý dự án, đã vận động hiến đất để mở đường hoặc thỏa thuận, đền bù diện 

tích bị ảnh hưởng đến dự án nên không được xem xét hoán đổi ở vị trí khác. 

- UBND xã nên có chỉ đạo thống nhất về giá dịch vụ làm đất. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã chỉ đạo các trưởng thôn mời các chủ 

máy băm để thống nhất giá cho phù hợp. 

3. Ý kiến của ông Nguyễn Đình Viện:  

- Đập Vườn Giản bị xói lở do bão lụt, cần kiểm tra để khắc phục. diện tích 

đất công ích một số thửa có diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trên bản đồ do bị 

thủy phá sa bồi, khi cho thuê nên kiểm tra để sát đúng với thực tế. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã sẽ kiểm tra và đã khắc phục xong; khi lập 

hợp đồng cho thuê đất UBND dựa vào bản đồ hiện trạng đất UBND xã quản lý, nếu 

các cá nhân thêu đất nào thấy diện tích cho thuê không phù hợp thì kiến nghị, 

UBND xã sẽ kiểm tra, đo đạt lại và họp đồng cho thuê diện tích thực tế. 

* Ý kiến của cử tri thôn Nga Mân:  

1. Ý kiến của ông Võ Hữu Thủy:  

- Còn trên 10 hộ dân ở xóm 01 thôn Nga Mân phải kéo điện từ trụ 0,4 KV về 

nhà trên 200m, đề nghị UBND xã kiến nghị với ngành điện kiểm tra để có kế hoạch 

mở rộng lưới điện 0,4 KV để những hộ trên giảm thiểu tổn thất điện năng và an 

toàn sử dụng điện. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã ghi nhận và có văn bản kiến nghị đến 

ngành điện lực để được giải quyết. 

2. Ý kiến của ông Lâm Văn Bảy: 

 - Đề nghị UBND xã khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ 

khai hoang để tránh ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. 

Trả lời: Nội dung này UBND xã thường xuên tuyên truyền cho nhân dân 

không nên phun thuốc khai hoang các diện tích đất gần khu dân cư nhằm hạn chế ô 

nhiễm nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Trong thời gian đến đề nghị Trưởng 

thôn, xóm tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân không phun thuốc cỏ khai hoan trong 

khu dân cư và trên đồng ruộng. 

3. Ý kiến của ông Trần Tấn Công: 

 - Phòng học mẫu giáo của thôn hiện không sử dụng nữa, cơ sở nầy đã xuống 

cấp, có nguy cơ đổ sập. Đề nghị UBND xã làm việc với ngành giáo dục để thanh 

lý. 
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Trả lời: Nội dung này UBND xã ghi nhận và tiếp tục kiến nghị Phòng giáo 

dục, sở tài chính xem xét thanh lý theo thẩm quyền. 

4. Ý kiến của ông Trần Sơn:  

- Đường lên nghĩa trang nhân dân đã hư hỏng nặng, UBND xã cần chỉ đạo 

hai thôn (Thanh Sơn, Nga Mân) có kế hoạch khắc phục. 

Trả lời: ( đã trả lời trên phần kiến nghị của cử tri thôn Thanh Sơn).  

- UBND xã cần kiểm tra và xem xét xây dựng đập dâng bằng bê-tông trên 

tuyến suối ông Tròn (đoạn qua xóm 07). 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã ghi nhận, khi có chủ trương và kinh phí sẽ 

thực hiện. 

* Ý kiến của cử tri thôn Thủy Thạch:  

1. Ý kiến của bà Trần Thị Ba: 

- UBND xã cần có kế hoạch đổ đá bụi trong khuôn viên chợ Cung vào dịp 

trước Tết để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm việc kinh doanh của tiểu 

thương. 

Trả lời: Hàng năm mỗi khi mùa mưa đi qua và trong dịp Tết Nguyên Đán 

UBND xã đều trích nguồn kinh phí để đổ đá bụi ở các khu vực chợ  để phục vụ cho 

nhân dân đi chợ được thuận tiện. 

2. Ý kiến của bà Võ Thị Bảng:  

- Hoạt động của các đoàn thể ở thôn kém hiệu quả. 

Trả lời: Nội dung ý kiếntrên UBND xã xin ghi nhận. UBND xã đề nghị chi 

ủy, chi bộ phối hợp với các Hội đoàn thể  ở xã có kế hoạch kiện toàn và định hướng 

hoạt động cho các chi Hội ở thôn. 

- Tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp, nhiều hộ bị kẻ gian đột  nhập vào 

nhà trộm cắp tài sản. Đề nghị UBND xã chỉ đạo bộ phận công an tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát địa bàn. 

Trả lời: UBND xã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã, tổ ANND 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các 

hành vi vi phạm như trộm cắp, gây rối đánh nhau…nhằm ổn định tình hình ANTT 

trên địa bàn. 

3. Ý kiến của ông Trần Văn May: Một số hộ có điều kiện tự ý cơi bờ để sản 

xuất ruộng đầm làm ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho diện tích phía trên. Đề 

nghị UBND xã kiểm tra xử lý. 

 Trả lời: Nội dung trên UBND xã ghi nhận, thời gian tới UBND xã sẽ chỉ 

đạo bộ phận chuyên môn cùng với các trưởng thôn kiểm tra, thống kê các hộ lấn 
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chiếm diện tích mặt nước Đầm để canh tác. Sau đó UBND xã mời các hộ đến làm 

việc để yêu cầu các hộ trên không tiếp tục sử dụng diện tích chiếm dụng nhằm tích 

trữ nước phục vụ nước tưới cho số diện tích có trong quy hoạch. 

4. Ý kiến của ông Trần Tình:  

- Cần tăng thêm 02 cụm loa truyền thanh tại xóm 01 và xóm 05. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xin ghi nhận và sẽ bố trí thêm các cụm loa khi 

có kinh phí phân bổ. 

- Tuyến đường từ xóm B đi xóm A cần tu bổ đất lề. 

Trả lời: Nội  dung trên UBND xã đã kiểm tra và có kế hoạch khắc phục 

trong thời gian tới.  

* Ý kiến của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 13, HĐND xã khóa XII, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

1. Ý kiến của ông Trần Hà - Đại biểu HĐND xã ở thôn Xuân Thành:  

Tuyến suối từ cầu bà Đưng đến đường sắt cần kiểm tra và có kế hoạch giải 

tỏa để khai thông dòng chảy vì năm nào cũng gây lỗ bờ suối. 

Trả lời:Vấn đề này UBND xã ghi nhận và phối hợp cùng Trưởng thôn, 

Trưởng khu dân cư sẽ bàn biện pháp khắc phục.  

2. Ý kiến của ông Phạm Xuân Nam - Đại biểu HĐND xã ở thôn Thủy 

Thạch:  

- Mương dẫn vào các trạm bơm bị bồi lấp, UBND xã cần chỉ đạo nạo vét để 

phục vụ sản xuất. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã đã chỉ đạo HTX tổ chức nạo vét đoạn 

mươn bị bồi lấp để dẫn nước tưới vụ Đông - Xuân các năm sau. 

3. Ý kiến của ông Trần Sơn Đông - Đại biểu HĐND xã ở thôn Nga Mân:  

- UBND xã cần chỉ đạo công tác xử lý thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân 

sự tốt hơn để hạn chế trường hợp chống khám, chống lệnh. 

Trả Lời: Trong thời gian qua các trường hợp vi phạm Luật NVQS trên địa 

bàn xã ngày càng tăng. Năm 2021 Tổ tham mưu xử lý 39/78 trường hợp vi phạm 

Luật NVQS và  đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính. Thời gian đến 

UBND xã tiếp tục chỉ đạo mời và lập hồ sơ xử lý các trường hợp còn lại theo đúng 

quy định của pháp luật 

- Những trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường (bỏ rác thải ra nơi công 

cộng) ngoài biện pháp xử phạt hành chính cần đưa thông tin lên đài truyền thanh 

xã. 



 9 

 Trả lời: Vấn đề này UBND xã đã chỉ đạo tổ công tác tuần tra, xử lý rác thải 

cần tăng cường trách nhiệm và tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm các đối 

tượng vức rác thải ra môi trường, khi bắt gặp quả tang đồng thời chỉ đạo Đài truyền 

thanh xã thông báo hành vi đối tượng vi phạm trên đài truyền thanh để ren đe, giáo 

dục.  

4. Ý kiến của ông Võ Xuân Bảy - Đại biểu HĐND xã ở thôn Thanh Sơn: 

- Những vụ việc vượt quá thẩm quyền, xã đã có văn bản gửi cấp trên cần 

kiến nghị cấp trên xử lý, không nên sau khi báo cáo lên cấp trên là coi như hết trách 

nhiệm. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã ghi nhận và tăng cường trách nhiệm trong 

từng công việc cụ thể. 

5. Ý kiến của ông Võ Hũu Sang - Đại biểu HĐND xã, chỉ huy Trưởng quân 

sự xã: 

- Cống thoát nước sau nhà ông Võ Lời cần mở rộng vì mặt đường nâng cao 

hơn trước 10cm. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã ghi nhận, khi có nguồn kinh phí sẽ thực 

hiện. 

 

6. Ý kiến của ông Võ Chẩn -  Đại biểu HĐND xã, Giám đốc HTX nông 

nghiệp: 

- UBND xã cần khẩn trương chỉ đạo thi công dồn điền đổi thửa đồng bà 

Nảng để đưa vào sản xuất. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương 

hoàn thành và tổ chức chia ruộng cho nhân dân gieo sạ vụ Đông - Xuân năm 2022. 

- UBND xã cần làm việc với hộ ông Nguyễn Thiêm về diện tích đất rừng ở 

đồng Đá Táo vì diện tích này đã hết thời hạn sử dụng theo hợp đồng với HTX NN. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã  sẽ làm việc với hộ ông Thiêm trong thời 

gian tới. 

- UBND xã cần kiểm tra xử lý trường hợp hộ dân tự ý đổ đất trên diện tích 

ruộng cấp theo Nghị định 64/NĐ-CP (ở xóm 10 thôn Mỹ Trang). 

Trả lời: 

7. Ý kiến của ông Lê Đình Trứ -  Đại biểu HĐND xã ở thôn Bàn Thạch: 

 Tuyến đường từ nhà ông Sanh - Đập ông Lời bị xói lỡ đất lề, UBND xã yêu 

cầu đơn vị thi công khắc phục. 
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Trả lời: Nội dung trên UBND xã sẽ làm việc với đơn vị thi công và yêu cầu 

khắc phục sau vụ lúa Hè – Thu 2021. 

8. Ý kiến của ông Trần Nguyên Giang -  Đại biểu HĐND xã, nguyên Chủ 

tịch UBND xã: 

- Vụ đất rừng ông Thiêm ở Bàn Thạch cần tiếp tục giải quyết. 

Trả lời: Vấn đề này UBND xã ghi nhận và tiếp tục đề xuất với các cơ quan 

ban ngành, UBND thị xã  hướng dẫn các trình tự, thủ tục để giải quyết. 

9. Ý kiến của bà Điệp Thị Xuân Búp -  Bí thư chi bộ thôn Xuân Thành: 

- Đất công ích còn nhiều diện tích xã chưa quản lý, cần đưa vào quản lý và 

cho thuê theo phương án mới. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xã ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên 

môn rà soát để đưa các diện tích đất vào danh sách quản lý, cho thuê cho phù hợp. 

- UBND xã cần chỉ đạo tổ chức đại hội hội Khuyến học xã. 

Trả lời: 

- Thôn Xuân Thành cần bổ sung một cụm loa truyền thanh. 

Trả lời: Nội dung trên UBND xin ghi nhận và sẽ bố trí thêm các cụm loa khi 

có kinh phí phân bổ. 

10. Ý kiến của ông Vũ Ngọc Hạnh - Bí thư chi bộ thôn Bàn Thạch:  

- Tuyến đường từ Phổ Khánh đi đồng Núi Giang bị hư hỏng nặng, UBND xã 

cần kiểm tra và có biện pháp khắc phục. 

Trả lời: Tuyến đường này UBND xã đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục tuy 

nhiên hàng năm vào mùa mưa, xe chở cây làm đường bị xuống cấp. UBND xã đề 

nghị thôn tiếp tục khắc phục thêm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân 

11. Ý kiến của bà Bùi Thị Kim Luyến -  Đại biểu HĐND xã, Chủ tịch hội 

Phụ nữ:  

- UBND xã cần kiểm tra công tác thu các quỹ công chuyên dùng vì một số 

xóm tự ý miễn giảm và áp dụng mức thu không đồng nhất. 

 Trả lời: Việc thu các quỹ công chuyên dùng UBND xã áp dụng múc thu 

chung trên toàn xã. Việc các xóm tự miễn giảm là không đúng với quy định, 

UBND xã sẽ nhắc nhỡ các xóm cần thu đúng theo hướng dẫn của UBND xã.  

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc 

sau kỳ họp thứ … HĐND xã khoá XII và những vấn đề đại biểu quan tâm nêu tại 

kỳ họp. Tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, vì nhiều 

trường hợp cần phải có quá trình, thời gian và liên quan đến các cơ quan cấp trên 

mới giải quyết được. Vì vậy, những kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị 
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của cử tri tại báo cáo này chắc chắn chưa thỏa mãn hết yêu cầu của cử tri và quý vị 

đại biểu. Mong cử tri và quý vị đại biểu HĐND xã chia sẻ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

- TT. Đảng ủy;                                                                                                    PHÓ  CHỦ TỊCH 

- TT. HĐND xã; 

- Các Ban HĐND xã;                                                                                        

- CT, các PCT UBND xã; 

- Đại biểu HĐND xã;                                                                                      

- Lưu: VT.                                                                                                                 

            Võ Cương           
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